

Số: 59 /BC-CTĐ

Hung Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả công tác Hội Quý I và nhiệm vụ
trọng tâm Quý II năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả công tác Hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I

1. Công tác tổ chức.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, lồng ghép tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2009-2018, tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2017. Tại hội nghị đã có 72 tập thể và 111 cá nhân được nhận khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo từ thiện năm 2017.

Ngày 12 tháng 3 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các huyện, thành Hội nhằm đánh giá các hoạt động các hoạt động nhân đạo từ thiện Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II.

Thực hiện Thông báo số 1076-TB/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh - Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến, ngày 27/3/2018 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh.

Các huyện, thành Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, lồng ghép tổng kết 10 thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2009-2018.

2. Công tác xã hội

2.1. Kết quả thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018.

Thực hiện Công văn số 83-CV/ĐĐ-HCTĐ của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Công văn số 1023-CV/TU ngày 29/11/2017 về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" giai đoạn 2009-2018,

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-CTĐ ngày 30/11/2017 về việc triển khai Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Phong trào triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh với chỉ tiêu toàn tỉnh vận động 16.000 suất quà, trị giá mỗi suất quà đối với cấp tỉnh thấp nhất 400.000đ/suất; đối với cấp huyện và cơ sở thấp nhất 300.000đ/suất để trao tặng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam.

- Kết quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam toàn tỉnh đã vận động được 23.261 suất quà, trị giá 7.330 triệu đồng đạt 155% kế hoạch Trung ương Hội giao. Trong đó đã hỗ trợ cho 11.220 lượt hộ người nghèo, 3.102 nạn nhân chất độc da cam, 8.939 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một số huyện làm tốt công tác vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2018 như: huyện Văn Lâm đạt 253,3% kế hoạch giao, huyện Văn Giang đạt 197,6%, huyện Tiên Lữ đạt 159,6% kế hoạch giao.

- Để có được những kết quả đó Tỉnh Hội đã tham mưu và gửi Kế hoạch, thư kêu gọi tới các sở, ban, ngành, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào; tham mưu với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức các đoàn tháp tùng đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi thăm và tặng 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các huyện Ân Thi, Văn Giang, Phù Cừ, Mỹ Hào, Khoái Châu... trị giá 150 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tốt các đợt tiếp nhận nguồn hàng và các chương trình trao tặng quà từ Trung ương và các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tới tận tay các gia đình khó khăn: Tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội thăm và tặng 20 chiếc xe đạp và 80 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Khê - Thành phố Hưng Yên, Xã Thủ Sỹ - huyện Tiên Lữ trị giá gần 100 triệu đồng, Công ty Điện lực Hưng Yên tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng, Ngân hàng Công thương tỉnh Hưng Yên tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng, Công ty Dệt may Phố Nối B tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng...

2.2. Công tác xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch số 36/KH-BVĐ ngày 15/3/2018 của Ban vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân

chất độc da cam về việc tổ chức hội nghị phát động tháng cao điểm xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2018. Ngày 21 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động tháng cao điểm xây dựng Quỹ tại hội nghị đã có 25 đơn vị đăng ký tham gia ủng hộ với số tiền 152 triệu đồng.

- Thực hiện Kế hoạch của Ban vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cho đến nay đã có 10/10 huyện, thành Hội đã tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị phát động tháng cao điểm xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2018, các huyện, thành Hội đã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu vận động cụ thể.

3. Công tác hiến máu tình nguyện

- Thực hiện các hướng dẫn, Kế hoạch của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện các chương trình, chiến dịch trong các hoạt động như: Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2018 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN năm 2018, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể tới các huyện, thành Hội và các đơn vị liên quan; Kế hoạch số 01^B/KH-BCĐ về chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Mậu Tuất và Lễ hội Xuân hồng năm 2018; Hướng dẫn tuyên truyền Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 7/4.

- Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức như chằng treo băng zôn, diễu hành cổ động, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, phát tờ rơi tại khu đông dân cư, gửi thư mời tới tận tay người dân tại cộng đồng. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 6 đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 1.546 đơn vị máu, một số đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền và đạt kết quả cao như: Huyện Mỹ Hào tổ chức Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận được 574 đơn vị máu, huyện Văn Giang 349 đơn vị máu, trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh 360 đơn vị máu...

4. Công tác tuyên truyền.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng các giá trị nhân đạo của các cấp Hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú...; Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các bản tin và website của tỉnh Hội.

Kết quả, các cấp Hội đã xây dựng 06 chuyên mục trên Đài PTTH Hưng Yên, Báo Hưng Yên, đăng tải 36 tin, bài tuyên truyền các hoạt động thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam, Lễ hội Xuân hồng và hiến máu tình nguyện tại các

huyện, thành phố trong đó: 20 tin, bài trên báo Nhân đạo, 16 tin bài trên Báo Hưng Yên và Đài PTTH tỉnh. Các huyện, thành Hội và cơ sở đã phối hợp với Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đăng 65 tin, tuyên truyền 850 lượt phát thanh về các đợt thăm và tặng quà Tết, Lễ hội Xuân hồng và hiến máu tình nguyện tại các địa phương. Bên cạnh đó các đơn vị còn triển khai các hoạt động tuyên truyền khác như: Truyền thông, tư vấn trực tiếp, diễu hành cổ động, chăng treo băng zôn, apphich ... đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

5. Công tác chăm sóc sức khỏe

Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội CTĐ các huyện, thành phố quan tâm thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh chuyển mùa và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tham gia vận động nguồn lực để tổ chức các chương trình khám bệnh nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và ngành y tế cùng cấp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở các khu đông dân cư, trường học. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm chốt sơ cấp cứu chữ thập đỏ, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ trồng cây thuốc nam...

6. Kết quả hoạt động của các Đội tình nguyện viên

Tổng giá trị hoạt động của các Đội tình nguyện viên trong quý I năm 2018 là: 195,5 triệu đồng, với các mô hình, hoạt động cụ thể:

- Mô hình nôi cháo nhân ái do Đội thiện nguyện Hưng Yên, đội tình nguyện viên Chùa Pháp Vũ, Ân Thi, đội TNV bệnh viện huyện Tiên Lữ đã cấp phát trên 4.500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Trung tâm y tế huyện Ân Thi và các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đóng trên địa bàn xã Đặng Lễ, Ân Thi và bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ, trị giá 80 triệu đồng;

- Mô hình bảo trợ bền vững của các đội TNV Chữ thập đỏ vẫn tiếp tục được triển khai với tổng giá trị hoạt động 90 triệu đồng, cụ thể: Đội thiện nguyện Hưng Yên hỗ trợ thường xuyên cho 3 gia đình, mỗi gia đình 500.000đ/tháng; Trong tháng 3 đã vận động hỗ trợ gia đình bà Hoàng Thị Khác (thôn Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ) có hoàn cảnh mẹ bị mù nuôi con bị liệt vì tai nạn với số tiền gần 20 triệu đồng); Đội Sen vàng thiện nguyện bảo trợ hàng tháng cho 20 gia đình khó khăn trên địa bàn 5 huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, hỗ trợ mỗi hộ từ 300-500 nghìn đồng/ tháng.

- Mô hình hũ gạo tình thương vẫn được các tình nguyện viên CTĐ xã Đức Hợp, huyện Kim Động và xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi triển khai thường xuyên. Kết quả, hàng tháng các đội đã đi vận động và hỗ trợ gạo, mì tôm cho 50 hộ gia đình nghèo trong xã, tổng giá trị hoạt động 25,5 triệu đồng.

II. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Hội Chữ thập đỏ các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy đảng, chính quyền đặc biệt là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; sự kiên trì phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - Xuân Mậu Tuất 2018 nên kết quả đạt được 157,7% (vượt 57,7%) kế hoạch Trung ương Hội giao, góp phần quan tâm kịp thời đến 23.261 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong toàn tỉnh có thêm điều kiện để vui Tết đón xuân.

- Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà, đảm bảo đúng đối tượng, hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

- Lễ hội Xuân hồng và các hoạt động hiến máu tình nguyện của các đơn vị diễn ra an toàn, hiệu quả và đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

2. Hạn chế:

- Việc quán triệt, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện ở một số huyện, thành Hội chưa được quan tâm kịp thời tạo sức lan tỏa do vậy kết quả vận động chưa tương xứng với tiềm năng có thể đạt được.

- Việc vận động các doanh nghiệp tham gia ủng hộ các cuộc vận động, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, phong trào HMTN còn hạn chế.

- Công tác thông tin, báo cáo các huyện, thành Hội còn sơ sài, chậm muộn so với thời gian quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

1. Tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2018, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Triển khai khảo sát nhu cầu của các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi cần trợ giúp; thiết lập hồ sơ để có định hướng tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

3. Triển khai kế hoạch giải ngân vốn vay giúp các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế hộ gia đình.

4. Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện - 7/4”; Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” - 2018 và tổ chức các đợt HMTN theo kế hoạch.

5. Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành Hội, các ban chuyên môn tỉnh Hội triển khai các mô hình nhân đạo cho tình nguyện viên tham gia thực hiện như: Nồi cháo nhân ái, hũ gạo tình thương, bảo trợ thường xuyên...

Trên đây là kết quả hoạt động Kết quả công tác Hội Quý I năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TW Hội CTĐ Việt Nam;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh; (Đề báo cáo)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, TP; (để phối hợp CD)
- Lãnh đạo tỉnh Hội;
- Các phòng, ban, Trung tâm tỉnh Hội;
- Các huyện, thành Hội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Cường